

ประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “สืบสานประเพณี วัฒนธรรมและวิถีไทย” สำหรับจัดพิมพ์ปฏิทินบริษัท ออมรอน อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ประจำปี 2554



(รูปภาพตัวอย่างจากเว็บไซต์ www.thaigoodview.com)

บริษัท ออมรอน อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (ประเทศไทย) จัดการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “สืบสานประเพณี วัฒนธรรมและวิถีไทย” เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ภาพที่ถ่ายทอดถึงคุณค่าความงดงามของประเพณี วัฒนธรรมและวิถีไทยให้ปรากฏแก่สายตาชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงคุณค่าสาระที่ถูกต้องในประเพณี วัฒนธรรมของประเทศไทย เช่น การเล่นร่อนน้ำสงกรานต์ การแห่เทียนเข้าพรรษา การทำบุญตักบาตร ฯลฯ

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ภาพที่ถ่ายทอดถึงคุณค่าความงดงามของประเพณี วัฒนธรรมและวิถีไทยให้ปรากฏแก่สายตาชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยจัดพิมพ์ในปฏิทินประจำปี 2554 ของบริษัท ออมรอน อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

ผู้สนใจทั่วไปประชาชนชาวไทย โดยไม่เสียค่าสมัครใดๆ

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด และรายละเอียดการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

- ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพสี ขนาดภาพด้านกว้างไม่ต่ำกว่า 12 นิ้ว ด้านยาวไม่ต่ำกว่า 18 นิ้ว โดยถ่ายจากกล้องฟิล์ม หรือกล้องดิจิทัลที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล โดยส่งไฟล์ภาพต้นฉบับที่ความละเอียดสูงสุดของกล้อง กรณีเป็นฟิล์มให้สแกนเป็นไฟล์ดิจิทัลให้ได้ขนาดภาพ (Image size) เท่ากับขนาดภาพจริงที่ส่งเข้าประกวด โดยมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi จัดเก็บภาพเป็นไฟล์นามสกุล JPEG และปรับตั้ง Quality ที่ Maximum โดยส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน 10 ภาพ พร้อมไฟล์ภาพต้นฉบับบันทึกลงแผ่นซีดี
- ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด โดยด้านหลังการ์ดต้องมีรายละเอียดดังนี้ คำบรรยายได้ภาพ, ชื่อ-สกุล ผู้ถ่ายภาพ, ที่อยู่ ตามกฎหมายที่ตรวจสอบได้ เพื่อยืนยันความถูกต้อง หรือที่อยู่ติดต่อได้โดยสะดวก และสถานที่ถ่ายภาพ ชื่อภาพ (ชื่อ-สกุล ผู้ถ่ายภาพ และชื่อภาพ ให้ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
- ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายโดยผู้ส่งภาพเข้าประกวดเท่านั้น และเป็นภาพถ่ายที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ หรือ เอกสารใดๆ ที่ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย เพื่อโฆษณา ยกเว้นการเผยแพร่บนเว็บไซต์ ซึ่งเป็นภาพของผู้ส่งเข้าประกวดถ่ายภาพเอง สามารถนำภาพที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นั้นมาร่วมส่งเข้าประกวดได้
- ภาพที่ใช้ในการส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายในเมืองไทย และไม่เคยรับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน โดยผู้เข้าร่วมประกวดสามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขเพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพถ่ายจะต้องแลดูเป็น

ธรรมชาติเหมือนถ่ายภาพปกติ ไม่ผิดไปจากความเป็นจริง โดยการพิจารณาจะยึดคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

- ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ ต้องส่งไฟล์ต้นฉบับ และให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด โดยสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนแก่ผู้ส่งภาพเข้าประกวด และผู้จัดการประกวดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่ายเฉพาะภาพที่ได้รับรางวัลเท่านั้น โดยผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด คงมีกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๑๘ ในการแสดงตนว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งาน และมีสิทธิ์ในการห้ามไม่ให้ผู้อื่นเอางานของตนไปดัดแปลงให้เกิดความเสียหาย แก่ชื่อเสียงของผู้สร้างสรรค์งานตลอดไป
- ส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวน แต่ต้องเป็นผลงานของผู้ถ่ายภาพเท่านั้น ภาพที่ส่งเข้าประกวด และไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้รับการพิจารณา และแม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลไปแล้ว หากมีการท้วงติงถึงการทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่งของภาพที่ได้รับรางวัลไปแล้ว และสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกา ผู้จัดการประกวดสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้ ภาพใน 1 เดือน นับจากวันที่ประกาศผลการตัดสิน
- คณะกรรมการตัดสิน มีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน โดยยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากลและผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด
- คณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดภาพถ่าย ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
- ภาพที่ส่งเข้าประกวดและได้รับคัดเลือกทุกภาพ ผู้จัดมีสิทธิ์คัดเลือกนำไปแสดงที่ต่างๆ และพิมพ์เผยแพร่ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ
- การส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ให้ถือว่าเจ้าของภาพตกลงปฏิบัติตามกติกาต่างๆ ข้างต้น
- กติกาที่ปรากฏนี้ ถือว่าผู้ร่วมส่งภาพ เข้าประกวดครั้งนี้ได้ยินยอมปฏิบัติตามทุกประการ และผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดตามกระบวนการ

กำหนดรางวัล

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกภาพ จะได้รับรางวัลภาพละ 2,000 บาท ต่อภาพ รวมจำนวนภาพทั้งหมด 13 ภาพ

หมายเหตุ เงินรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 เปอร์เซ็นต์

การส่งผลงานเข้าประกวด

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ ทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 10 กันยายน 2553 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ บริษัท ออมรอน อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด อาคารรสาทาวเวอร์ อาคาร A ชั้น 20 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ (ถือวันประทับในไปรษณีย์เป็นวันที่นำส่ง)

ประกาศผลการตัดสินการประกวด

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2553 ที่ www.plceasy.com

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.plceasy.com หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ออมรอน อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด อาคารรสาทาวเวอร์ อาคาร A ชั้น 20 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 0-2942-6700 ต่อ 105 คุณวนิดา ระหว่างเวลา 9.00-17.00 (วันจันทร์-ศุกร์)